

คลังหลวง :: ศิษย์ตาบัวค้ำ ? แแบงกชาติ? รวมบัญชีคลังหลวง ?กรณี? ยันหาทางออกได้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 8 มีนาคม 2553 21:41 น.

ศิษย์หลวงตาบัวรุกแบงกชาติค้ำรวมบัญชีคลังหลวงแก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ที่ต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้แน่ พร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมแก้ปัญหา "กรณี" ปฏิเสธรวมบัญชี ยันมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ระบุต้องการบริหารทุนสำรองให้คุ้มค่าเท่านั้น

วานนี้(8มี.ค.) เวลา 11.00 พระอาจารย์นพดล นันทโน เจริญไทยที (พระครูอรุณกิจนันทคุณ) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร ในฐานะกรรมการมูลนิธิเสวยธรรมเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งได้ติดต่อเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้า แต่เนื่องจากนางธรริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธปท.ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ จึงมอบหมายให้นายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายช่วยงานบริหาร เป็นตัวแทนเข้าพบ หลังจากที่รัฐบาลมีแนวคิดให้ ธปท.รวมบัญชี เพื่อนำเงินสำรองระหว่างประเทศช่วยลดภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน

พระครูอรุณกิจนันทคุณ กล่าวว่า การพูดคุยกับผู้บริหารธปท.ในครั้งนี้นั้นเห็นว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของธนาคารชาติในการดูแลคลังหลวง จึงควรมีการพูดคุยกันก่อนว่าธนาคารชาติมีปัญหาหรือความหนักใจตรงไหนกับเรื่องราวของบ้านเมือง และที่สำคัญ คือ หลวงตามหาบัวได้มอบทองคำจำนวนมาก เพื่อประเทศชาติ ฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ได้สนใจรายละเอียดว่าใครต้องการอะไร แต่จะทำงานไปด้วยกัน เพื่อรักษาคลังหลวง ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญทางด้านเศรษฐกิจให้ดีที่สุดและให้เกิดความพอใจของประชาชนจริงๆ

"หลวงตามหาบัวได้เทศน์ครั้งล่าสุดให้วิธีคิดอย่างเดิม คือ ให้รักษากฎหมายเดิมไว้ และหากรัฐบาลยังพยายามจะผลักดันให้รวมบัญชีเราจะคัดค้านกฎหมาย เพราะเชื่อว่าวิธีที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องรวมบัญชีกัน เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หมดเห็นจากตัวเลขไม่ได้ครอบคลุมหนี้ทั้งหมด จึงน่าจะม็เครื่องมืออื่นในการสร้างสันติวิธี" พระครูอรุณกิจนันทคุณ กล่าว

ทั้งนี้ เข้าใจถึงความจำเป็นของรัฐบาล แต่สิ่งที่รัฐบาลคิดบางอย่างก็ตรงใจเราและไม่ตรงใจกับเราบ้าง แต่นโยบายคำเดียวสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ อย่งไรก็ตามขณะนี้ไม่มีฝ่ายไหนถูกกดดันไม่ว่าจะเป็นแบงกชาติและรัฐบาล หากมีอะไรสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

ด้านนายอรรคบุษย์ กล่าวว่า การหาวิธีครั้งนี้เป็นรูปแบบที่ดีและความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยศิษย์หลวงตามหาบัวได้ให้ข้อเสนอแนะว่าจะดำเนินการอะไรก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย จึงควรมีการระดมสมองจากหลายฝ่าย ซึ่งจะตั้งผู้แทนในส่วนของหลวงตามหาบัวเข้ามารับฟังด้วย อย่งไรก็ตาม ขณะนี้ธปท.ยังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากภาครัฐจึงยังไม่ดำเนินการอะไร แต่จะนำข้อดีและข้อเสียต่างๆ เสนอให้ผู้ว่าการธปท.รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า แนวทางแก้หนี้สินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน มีหลายวิธี โดยขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้สรุปจะใช้วิธีการรวมบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อแก้ไขหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ

โดยในเบื้องต้นขณะนี้ต้องยอมรับว่าประเทศมีหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ จำนวนมหาศาลที่ไม่ลดลงเลยเป็นเวลานาน และเป็นภาระของประชาชน ขณะที่ ธปท.มีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องหาทางลดภาระของประชาชนด้วยการใช้เงินทุนสำรองให้คุ้มค่ามากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการรวมบัญชีที่ส่วนแนวทางที่ชัดเจนนั้นยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จาก<http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9530000032836>